



Tiểu hòa thượng và giá trị của hòn đá

ISSN: 2734-9195

09:11 13/08/2024

Sư phụ thân nhiên mỉm cười, chậm rãi nói: "Giá trị lớn nhất của cuộc đời con không phải là giá trị của hòn đá này, mà là tầm nhìn độc đáo và trí tuệ mà con sở hữu."

Chuyển ngữ: Huệ Như

Một ngày nọ, tiểu hòa thượng chạy vội đến tìm sư phụ để giải đáp khúc mắc về giá trị lớn nhất của cuộc đời mình.

Thiền sư mỉm cười, chỉ vào cậu và nói: "Con hãy ra sau vườn chọn một hòn đá lớn, đem ra chợ bán." Tiểu hòa thượng tuy nghi hoặc nhưng cũng làm theo. Sáng hôm sau, cậu ôm hòn đá to đến chợ rau nhộn nhịp. Mọi người tò mò vây quanh, một bà nội trợ bước tới cười và hỏi giá cả hòn đá. Tiểu hòa thượng giơ hai ngón tay, bà nội trợ ngạc nhiên nói: "Chỉ 20 đồng? Rẻ thế?" Tiểu hòa thượng mỉm cười không nói, lắc đầu.

Bà nội trợ tiếp tục hỏi: "Vậy là 200 đồng?" Thấy tiểu hòa thượng vẫn mỉm cười im lặng, bà có chút bất lực, thử hỏi lại lần nữa: "Được rồi, tôi vừa vận mang về để ép dưa cải." Tiểu hòa thượng nghe giá 200 đồng, ngạc nhiên kêu lên: "Ôi trời! hòn đá này trên núi đầy ra, mà có người trả 200 đồng để mua!"



Cậu vui mừng ôm hòn đá đi gặp sư phụ, phấn khích nói: "Sư phụ, hôm nay có một bà nội trợ sẵn sàng trả 200 đồng mua hòn đá của con." Sư phụ mỉm cười nói: "Ngày mai con mang hòn đá này đến bảo tàng mà bán". Tiểu hòa thượng làm theo, mang đến bảo tàng, có người thấy hòn đá của cậu thì kinh ngạc. Cậu vẫn mỉm cười giơ hai ngón tay, người đó còn trả giá, tiểu hòa thượng lại ôm hòn đá về. Tiểu hòa thượng đầy mong đợi chạy về phía sư phụ, sư phụ mỉm cười nói: "Giá trị lớn nhất của cuộc đời con chính là hòn đá này." Tiểu hòa thượng không hiểu. Sư phụ nói tiếp: "Ngày mai con mang hòn đá này đến chợ vàng mà bán."

Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng mang hòn đá đến chợ vàng, mọi người thấy hòn đá kỳ lạ liền vây quanh. Một thương gia đến hỏi: "Tiểu hòa thượng, con bán bao nhiêu?" Tiểu hòa thượng vẫn giơ hai ngón tay. Thương gia ngạc nhiên, thử hỏi: "2000 đồng?" Tiểu hòa thượng lắc đầu. Thương gia thấy vậy kinh ngạc không thôi, thử thăm dò hỏi: "20.000 đồng?" Tiểu hòa thượng vẫn mỉm cười im lặng. Thương gia bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi mua!" Tiểu hòa thượng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đưa hòn đá cho thương gia. Cậu vui vẻ chạy về bên sư phụ, hớn hớn nói: "Sư phụ, con mang hòn đá đến chợ vàng bán, có người trả 20.000

đồng để mua!"

Sư phụ thản nhiên mỉm cười, chậm rãi nói: "Giá trị lớn nhất của cuộc đời con không phải là giá trị của hòn đá này, mà là tầm nhìn độc đáo và trí tuệ mà con sở hữu. Thực ra, giá trị lớn nhất của cuộc đời không phải là của cái vật chất, mà là trí tuệ vô hình và tầm nhìn độc đáo".

Huệ Như chuyển ngữ

Nguồn: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776573603768396960>